



อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ASSUMPTION CATHEDRAL

<http://assumptioncathedral.catholic.or.th/>

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส



ชีวิตประชากรของพระเจ้าที่ต้องรู้จักพอเพียง

พระวาจาของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดาวันนี้ ขอนำข้อคิดของนักบุญยากอบ หรือที่มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า เจมส์ มาเพื่อการพิจารณาสำหรับการดำเนินชีวิต อย่างเหมาะสมเพื่อการเป็น “ประชากรของพระเจ้า” ที่สมบูรณ์ครบครัน หัวข้อ “ประชากรของพระเจ้า” ซึ่งยังคงเป็นของเดือนกันยายนต่อจากเดือนสิงหาคมที่พูดถึง “พระศาสนาจักร”

ยากอบในจดหมายของท่านวันนี้ตักเตือนคริสตชนที่ร่ำรวย แต่หลงใหลไปกับความร่ำรวยของตนเอง ท่านยังตักเตือนคริสตชนที่กำลังแสวงหาความร่ำรวย โดยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง นั่นคือ แสวงหาความร่ำรวยด้วยการคดโกงคนอื่น แสวงหาความร่ำรวย โดยการปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างอยุติธรรม

ความร่ำรวยในลักษณะดังกล่าว เป็นความร่ำรวยที่จะย้อนกลับมาเกาะกิน และทำร้าย ทำลายชีวิตของผู้แสวงหาเอง

“ท่านผู้มั่งมี (ที่อยุติธรรม) ทั้งหลาย! จงร้องให้คร่ำครวญเพราะความน่าสมเพชกำลังจะมาถึงท่านอยู่แล้ว” ยากอบกำลังเตือนให้รับรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับผู้ร่ำรวยประเภทนี้

อันที่จริง “ความน่าสมเพชและการร้องให้คร่ำครวญ” ได้เกิดขึ้นแล้ว หรือกำลังเกิดขึ้น ในชีวิตของผู้แสวงหาความร่ำรวยอย่างไม่ถูกต้อง คนร่ำรวยประเภทนี้เป็นคนประเภทที่เรียกว่า มีชีวิตอย่างหน้าขึ้นอกตม ไปไหนมาไหนดูภายนอกก็มีย่องส่องใส แต่ภายในกลัดกลุ้มไม่เป็นสุข เพราะความไม่ถูกต้อง ความอยุติธรรมที่ตัว

กระทำและประพฤตินี้ในแต่ละวันคอยกัดกินชีวิตแบบชนิดที่เรียกว่า ให้อยู่ไม่เป็นสุข มโนธรรมคอยตำหนิติเตียน และว่ากล่าวอยู่ตลอดเวลา ไปไหนมาไหนก็ต้องมีבודดีการ์ด คอยคุ้มกัน

ถ้าเรามองใบหน้าของคนเหล่านี้ก็จะเห็นว่ายิ้มอ้มเอิบมีความสุข แต่ถ้ามองให้ลึก อย่างพินิจพิเคราะห์เราจะสัมผัสกับความเศร้าหมองหดหู่ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน และคนประเภทนี้เวลาอยู่คนเดียว ก็จะเหม่อลอยครุ่นคิด หรือไม่ก็จะแสวงหากิจกรรมต่างๆทำ เพื่อให้ตนเองไม่ต้องอยู่นิ่ง เพื่อจะได้ลืมความกลัดกลุ้มที่เกาะกินอยู่ภายในจิตวิญญาณ นรกในใจแท้ๆ.

“เสียงของผู้ถูกกดขี่ดังไปถึงพระกรรณของพระเจ้าจอมโยธา” เป็นอีกหนึ่ง ประโยคของยากอบที่ตักเตือนผู้กดขี่ผู้อื่นอย่างอยู่ดีธรรม เพื่อความร่ำรวยของตัวเองว่า “พระเจ้าจะไม่ทรงนิ่งดูตายในความเจ็บปวดของผู้ถูกกดขี่เหล่านี้”

“ท่านบำรุงบำเรอจิตใจของท่านไว้รอวันประหาร” คือ คนร่ำรวยที่อยู่ดีธรรม และคดโกงกำลังขุ่นตัวเองไว้ให้อ้วนพี เพื่อรอวันถูกเชือดด้วยความยุติธรรมของพระเจ้า

สำหรับประชากรของพระเจ้า “การอยู่อย่างพอเพียงพอมีพอกิน ไม่สะสม ไม่ แสวงหาจนเกินเหตุ จนถึงกับต้องเบียดเบียนผู้อื่น” และถึงแม้จะร่ำรวยก็ใช้ชีวิตแบบ คนธรรมดาสามัญเหล่านี้เป็นวิถีชีวิตของประชากรของพระเจ้าเป็นเจ้าในแบบที่ควรจะเป็น คริสตชนประชากรของเจ้ามีตัวอย่างของพระอาจารย์ให้เรามองดู และยึดถือเป็น แบบฉบับ คือ “เกิดอย่างยากจนโดยมีผ้าผืนเดียวห่อร่างกาย ดำเนินชีวิตอย่าง ยากจนโดยมีเสื้อผ้านี้ไม่ก็ชุด และตายอย่างยากจนโดยมีผ้าผืนเดียวพันกายเหมือน ตอนเกิด”

สวัสดิ์...พ่อसानิจ